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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  2558  
ครั้งที ่1/2558 

เมื่อวันที่ 28  เดือน เมษายน   พ.ศ.  2558  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

นายศราวุธ   จรมั่งนอก 
นายทิศ  ใจหาญ 
นายศิวกร  เทียบมาก 
นายทองเด่น  บุญค ้า 
นายด้ารง  ดอกไม้ 
นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก 
นายบัญญัติ  โลจรัส   
นายส้าเภา  โพธิ์วัด   
นายวัชรศักดิ์  มงคล   
นายพิชัย  จ้าชาติ  
นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ 
นายไชยา  หนูมา  
นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
นางฉลอง  โชตินอก  
นายพรมมา  สาชิน   
นายอรัญ  ดีเกียรติถาวร  
นายสุเทพ  กิ มทอง 
นายจ้าปี  จันค้า  
นายวินธัย  ใบลี  
นางรัดดา  สีฝ่าย   
นายภานุพันธ์  คุ้มคง 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา ฯ 

ศราวุธ   จรมั่งนอก 
ทิศ  ใจหาญ 
ศิวกร  เทียบมาก 
ทองเด่น  บุญค ้า 
ด้ารง  ดอกไม้ 
เจตนิพิฐ พรมวันนา 
สมหวัง  เบี ยกระโทก 
บัญญัติ  โลจรัส   
ส้าเภา  โพธิ์วัด   
วัชรศักดิ์  มงคล   
พิชัย  จ้าชาติ 
จ้าเนียร  สิริสุทธิ ์
 ไชยา  หนูมา 
นันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
ฉลอง  โชตินอก  
พรมมา  สาชิน   
อรัญ  ดีเกียรติถาวร 
สุเทพ  กิ มทอง 
จ้าปี  จันค้า 
วินธัย  ใบล ี  
รัดดา  สีฝ่าย 
ภานุพันธ์  คุ้มคง 
เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

ผู้ขาดประชุม  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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นายปัญจนะคม  พลแสน 
นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

ลาประชุม 
ลาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสุพจน์  ตากลม 
นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
นายอุดร  แทบทาม 
นายนิคม  ภูศรี 
นางณัฐกมล  ไชยราช 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
นางอิศรา  จันทรเสาวพักตร์ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน้าส่วนการศึกษา 
หัวหน้าส้านักปลัด 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สุพจน์  ตากลม 
ประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
อุดร  แทบทาม 
นิคม  ภูศรี 
ณัฐกมล  ไชยราช 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
อิศรา  จันทรเสาวพักตร์ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
นายทิศ  ใจหาญ           วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ้าปี 2558  
(รองประธานสภาฯ) ครั งที่ 1/2558 และได้ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภา ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมขอ
   เชิญท่านประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด้าเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น้าสวดมนต์ 
    (ประธานสภา ฯ)  
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
   ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้เรียก 
   ประชุมในวันนี ก็เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที ่

1/2558 ซึ่งก็ได้ด้าเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางลาประชุม 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลาประชุม จ้านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี  1. นายปัญจนะคม  พลแสน 
  (ประธานสภา ฯ) 2.นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์   
ทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 เชิญร่วมงานประเพณีบุญบั งไฟ 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ในวันที่  29 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางได้จัดประเพณี         
(ประธานสภา ฯ)  บุญบั งไฟ ณ บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ 

ในงานดังกล่าว ตั งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้รับแจก 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุม
   วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที่ 2/2558 เมื่อ 3 มีนาคม 2558 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก จากรายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภา ฯ)  รายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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นายศรวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
(ประธานสภา ฯ)  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิวิสามัญ สมัยที่ 1  
   ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที่ 2/2558 เมื่อ 3 มีนาคม 2558 หากรับรองรายงานการ 
   ประชุมฯ ให้ยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   จ้านวน    21  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
   3.1 การโอนระบบผลิตน ้าประปาของบ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ 8 ให้มาอยู่ในความดูแล 
   ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ขอเชิญท่านนายก ฯ อธิบายเพ่ิมเติมครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายส ุพจน์  ตากลม เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.)  จากความเดือดร้อนของพ่ีน้องบ้านหนองแขมพัฒนา ที่ระบบประปาไม่สามารถใช้งานได้ตาม 

ปรกติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ได้ให้รถบรรทุกน ้าไปให้ประชาชน
ประมาณ 3 – 4 รอบต่อวัน คณะกรรมการหมู่บ้านประชุมจึงมีมติให้โอนระบบประปาให้มา
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก้งสนามนาง มีเจ้าหน้าที่ที่ช้านาญงานและมีบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการ 
จึงขอหารือที่ประชุมสภา ฯ ว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านหนองแขมพัฒนาอย่างไร 

นายพรมมา  สาชิน ขออธิบายเรื่องระบบประปา ของบ้านหนองแขมพัฒนาซึ่งไม่สามารถใช้การได้ตามปรกติ 
(ส.อบต.)  เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบัน 

รถบรรทุกน ้าขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ได้วิ่งไปส่งน ้าที่หมู่บ้าน ประมาณ 
3 - 4 รอบต่อวัน ซึ่งผมก็เห็นใจพนักงานประจ้ารถไม่น้อย จึงจะขอถ่ายโอนระบบผลิต
น ้าประปาบ้านหนองแขมพัฒนา ให้มาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้ง
สนามนาง เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองแขมพัฒนาต่อไป 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการโอนกิจการประปาบ้านหนองแขม 
(ประธานสภา ฯ)  พัฒนาหรือไม ่
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก อยากทราบว่า ปัจจุบันกิจการประปาของบ้านหนองแขมพัฒนา มีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งติดค้าง 
(ส.อบต.)  อยู่หรือไม่  
นายสุพจน์  ตากลม จากการที่ผมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมของบ้านหนองแขมพัฒนา เรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่ 
(นายก อบต.)  ติดค้าง หมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบช้าระและไม่มีหนี คงค้างก่อนที่จะโอนมาให้องค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางดูแล 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการโอนกิจการประปาบ้านหนองแขม 
(ประธานสภา ฯ)  พัฒนาเพิ่มเติมหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการโอนกิจการประปาบ้านหนอง 
(ประธานสภา ฯ)  แขมพัฒนา ขอมติที่ประชุมเก่ียวกับการรับโอนกิจการประปาบ้านหนองแขมพัฒนาครับ 
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มติที่ประชุม  เห็นควรรับโอนกิจการประปาบ้านหนองแขมพัฒนา ฯ จ้านวน   21  เสียง 
   ไมเ่ห็นควรรับโอนกิจการประปาบ้านหนองแขมพัฒนา ฯ  จ้านวน    -    เสียง 
   งดออกเสียง      จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม      จ้านวน   2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก จากการประชุมครั งที่แล้ว ผมได้ขอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในโครงการต่าง ๆ ของ   
(ส.อบต.)  องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ในขณะปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนาม 

นาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายสุพจน์  ตากลม เรื่องนี ผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารและปฏิบัติตามระเบียบอีกครั งหนึ่ง 
(นายก อบต.)  และขอแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมรับทราบว่า มีบ้านของสมาชิกสภา ฯ รายนายไชยา  หนูมา 

ได้ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งผมได้ท้าเอกสารแจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว และตั งใจไว้ว่า สิ นเดือน
นี จะรวบรวมและมอบให้นายไชยา หนูมา เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่เพ่ือนสมาชิกสภา ฯ 

นายสุเทพ  กิ มทอง เนื่องด้วยชาวบ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากรางระบายน ้าตั งแต่ร้าน 
(ส.อบต.)   โอษ โภชนา จนถึงร้านขายของสะดวกซื อเซเว่นอีเลฟเว่น เกิดน ้าขังและส่งกลิ่นเหม็น รบกวน 

ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงขอน้าเรียนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
และเรื่องไฟสี่แยกไฟแดง ที่เสาสัญญาณไฟล้มซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงอยากให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ช่วยประสานไปยังทางหลวงให้เข้ามาซ่อมท้า 

นายสุพจน์  ตากลม เรื่องนี ผมได้แจ้งทางหลวงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถึงขณะนี ยังไม่ได้รับการซ่อมท้า และผมยังได้ 
(นายก อบต.)  แจ้งเรื่องถนนช้ารุดตรงแยกไฟแดงบ้านแก่งขาม ว่าตัวถนนเกิดการโป่งพอง เนื่องจากเป็นรอย 

ต่อระหว่างถนนเก่ากับถนนใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมท้า ผมจึงประสานกับต้ารวจให้ตั ง
กรวยเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
เรื่องรางน ้า จะหารือแขวงการทางและหาทางในการบรรเทาทุกข์ต่อไป 

นายพิชัย  จ้าชาติ  อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุม เช่นหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อสง 
(ส.อบต.)   สัยต่าง ๆ ได้รับค้าตอบและรับทราบแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
นายวัชรศักดิ์  มงคล ฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ควบคุมการมา 
(ส.อบต.)   ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างให้มาปฏิบัติงานด้วยความเคร่งครัดและตรง 
   ตามเวลาปฏิบัติราชการ 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก สอบถามเรื่องถังขยะชุดใหม่จะได้เมื่อไร เนื่องจากชุดเก่าผุพังช้ารุดเสียหายไปบ้างแล้ว 
(ส.อบต.) 
นายสุพจน์  ตากลม เรื่องถังขยะ คาดว่าอาทิตย์หน้าจะได้รับถังขยะเพราะตอนนี ได้สั่งซื อไว้แล้วเหลือรายละเอียดผู้ 
(นายก อบต.)  ที่จะขอรับและจ้านวนของแต่ละหมู่บ้าน 
นางรัดดา  สีฝ่าย  สอบถามเรื่องการก่อสร้างส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล ว่าจะสร้างที่ใดเพราะตอนนี เรา 
(ส.อบต.)   มีงบประมาณพร้อมแล้ว 
นายสุพจน์  ตากลม การก่อสร้าอาคารองค์การบริหารส่วนต้าบลหลังใหม่ จะก่อสร้างตรงหอประชุมอ้าเภอหลังเก่า 
(นายก อบต.)  ซึ่งตอนนี ก้าลังให้ช่างเขียนแบบและประมาณราคา 

/นายศราวุธ ... 
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นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานสภา ฯ)   
ที่ประชุม  ไม่มี 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเรื่องหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม กระผมขอปิดการ
(ประธานสภา ฯ)  ประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
        (ลงชื่อ)       เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
        (ลงชื่อ)  วินธัย  ใบลี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวินธัย  ใบลี) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 11 
        (ลงชื่อ)  วัชรศักดิ์  มงคล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวัชรศักดิ์  มงคล) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 5 
        (ลงชื่อ)  ศราวุธ  จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายศราวุธ  จรมั่งนอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 


